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วาระท่ีส าคัญ
ก่อนการประชุม ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 -  บัดน้ี เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชีมาครบองค์ประชุมแล้ว ได้เวลาอันสมควร 
กระผมขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย พร้อมท้ังกล่าวเปิดประชุม
และด าเนินการประชุมสภา ตามระเบียบวาระการประชุมสภาต่อไป

ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกระผมขอเปิดประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2567 ณ บัดน้ี

ระเบียบวาระท่ี 1 1.1) เร่ือง การแนะน าตัวพนักงานเทศบาล จ านวน 1 ท่าน
เร่ือง ประธาน ประธาน  - เชิญพนักงานเทศบาลท่ีโอนย้ายมาสังกัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี แนะน าตัวให้ท่ีประชุมรับทราบ
แจ้งให้ท่ีประชุม นายปัฏฐวิช หร่ายขุนทด เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทราบ  - กระผม นายปัฎฐวิช หร่ายขุนทด เดิมต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระดับปฏิบัติงาน สังกัดส านักปลัด เทศบาลเมืองผักไห่ อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครอยุธยา
โอนย้ายมาด ารง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติงาน
สังกัดส านักปลัด เทศบาลต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้าจังหวัดชัยภูมิ เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 
2567 ท่ีผ่านมา กระผมมีความยินดีย่ิงท่ีได้ย้ายมาปฏิบัติงานเพ่ือหาประสบการณ์ใหม่ท่ีเทศบาล
ต าบลลุ่มล าชี และยินดีรับค าแนะน าพร้อมท้ังค าติชมจากทุกท่าน เพ่ือน าไปปรับปรุงในการท างาน
เพ่ือการพัฒนาต าบลลุ่มล าชีต่อไป ขอบคุณครับ

ประธาน  - ในนามสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชียินดีต้อนรับพนักงานเทศบาลท่ีโอนย้ายมา จ านวน 1 ท่าน 
และหวังว่าเราคงได้ท างานร่วมกันเพ่ือพัฒนาต าบลลุ่มล าชีให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไป

1.2) เร่ือง การก าหนดวันประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ.2567
ประธาน  - แจ้งให้ท่ีประชุม เสนอการก าหนดวันประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4

ประจ าปี พ.ศ.2567 จะก าหนดก่ีวัน และวันไหนบ้าง
นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - เสนอให้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ.2567
จ านวน 1 วัน คือ วันท่ี 18 ธันวาคม 2567

ผู้รับรอง 1.) นายหนูชิด วุสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1
2.) นายวีระ นบสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี
ประธาน  - ขอมติท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบการก าหนดวันประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี สมัยสามัญ

สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ.2567 ตามท่ีนายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี
เขต 2 เสนอให้มีการประชุมสภา จ านวน 1 วัน คือ วันท่ี 18 ธันวาคม 2567
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วาระท่ีส าคัญ
ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 11 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง
 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ระเบียบวาระท่ี 2 ประธาน  - ให้เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชีกล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
เร่ือง รับรอง ลุ่มล าชี สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2567 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2567 
รายงานการ ให้ท่ีประชุมทราบ
ประชุมคร้ังท่ีแล้ว ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - ทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 3 
ประจ าปี พ.ศ.2567 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2567 ให้ท่ีประชุมทราบ ตามเอกสารบันทึกรายงาน
การประชุมสภาท่ีแจกให้สมาชิกทุกท่าน ตามระเบียบวาระท่ี 1-5 จ านวน 27 หน้า

ประธาน  - แจ้งท่ีประชุม ตามท่ีบันทึกรายงานการประชุมสภา ในระเบียบวาระท่ี 2 เร่ือง การรับรอง
รายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว
ประธาน  - ขอมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว
ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระท่ี 3 3.1) เร่ือง รายงานติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลลุ่มล าชี 
เร่ือง เสนอ ประจ าปี พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)
เพ่ือทราบ ประธาน  - เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมรับทราบ

นายเอกชัย แสงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 - ตามรายงานติดตามและประเมืนผลแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ประจ าปี 
พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) โดย คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 
ส่วนท่ี 3 ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 

(Performance Indicators)
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้ก าหนดเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือส าหรับ
การติดตามและประเมินผลเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้ก าหนดข้ึน ซ่ึงมีผลต่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและ
ส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบวัด
คุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน
เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติและการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถ่ินโดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต าบล
ลุ่มล าชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567
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วาระท่ีส าคัญ
ส่วนท่ี 4 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑–๓/๑ และการติดตาม

และประเมินคุณภาพแผนพัฒนา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลลุ่มล าชีได้ก าหนดเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือส าหรับ
การติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้ก าหนดข้ึน ซ่ึงมีผลต่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและ
ส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบวัด
คุณภาพแผนแบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน 
เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน
โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ประจ าปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566  ถึง กันยายน 2567)  มีรายละเอียดดังน้ี
แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ค ำช้ีแจง : แบบท่ี 3/1 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
(พ.ศ.2566-2567) โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป
1.1 ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลลุ่มล าชี
1.2 รายงานผลการด าเนินงานระยะ 1 ปี ภายในเดือนธันวาคม

ส่วนท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ

สาระ/มติท่ีส าคัญ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและ

ย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
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ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

โอนเพ่ิม/
ลด

งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายไป

งบประมาณ
คงเหลือ

1 อบรมให้ความรู้เร่ืองพลังงานทดแทนต าบลลุ่มล าชี ✓ - - 20,000 - 20,000 0

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณท่ีต้ังไว้



วาระท่ีส าคัญ
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด

และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและ
ย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ

สาระ/มติท่ีส าคัญ
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ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

โอนเพ่ิม/
ลด

งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายไป

งบประมาณ
คงเหลือ

1
ก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในเขตเทศบาลต าบลลุ่ม
ล าชี

✓ - - 30,000 - 29,000 1,000

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณท่ีต้ังไว้

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

งบประมาณ
ท่ีต้ังไว้

โอนเพ่ิม/ลด
งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายไป

งบประมาณ
คงเหลือ

1
การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ

- - ✓ 20,000 0 0 20,000

2
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน
แบบบูรณาการ

✓ - - 35,000 0 15,266 19,734

3
อุดหนุนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อ าเภอบ้านเขว้า

✓ - - 35,000 0 35,000 0

4 กิจกรรมราชพิธี รัฐพิธีในวาระต่าง ๆ ✓ - - 50,000 0 16,670 33,330
5 ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ัง ✓ - - 5,000 0 0 5,000

6
ก่อสร้างระบบราระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี
1,2,8,15,21,22

✓ - - 30,000 0 0 30,000

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณท่ีต้ังไว้



วาระท่ีส าคัญ

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

การวางแผน
เทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ. 2566-2570) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด
ท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีเพ่ิมเติม ปี 2559 และ ปี2561 
โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน 
เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการ
เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566-2570) ต่อไป 

 -9-
สาระ/มติท่ีส าคัญ
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เทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2564 และฉบับเพ่ิมเติมท้ัง 4 คร้ัง โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2566-2570) 
การจัดท างบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2567 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 49 โครงการ
งบประมาณ 12,641,865 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี
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วาระท่ีส าคัญ
การด าเนินการ

ผู้บริหารเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2567 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 49 โครงการ
งบประมาณ 12,641,865 บาท และได้ด าเนินการจัดท าโครงการ ประจ าปี 2567 (ระหว่างวันท่ี 1
ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 จ านวน 38 โครงการ งบประมาณ 9,711,300 บาท มีดังน้ี

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี 2567
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567)
1. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
   1.1) กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นไปด้วยความถูกต้องสรุปได้ดังน้ี

(1) ตัวบ่งช้ีท่ี 1 : ข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ได้ 5 คะแนนเต็ม
โดยมีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน   

   1.2) ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังน้ี 
(1) แบบประเมินคุณภาพแผน : แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้ 83 คะแนน  
(2) ตัวบ่งช้ีท่ี 2 : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566-2570) ได้ 4 คะแนน   

   1.3) ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(1) แบบท่ี 3/1 : แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังน้ี
 - โครงการท่ีบรรจุในแผน จ านวน 151 โครงการ
 - โครงการท่ีบรรจุในเทศบัญญัติ จ านวน  49  โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 30.8 ของแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2567)
(2) ตัวบ่งช้ีท่ี 3 : การด าเนินโครงการ -ไม่ได้ด าเนินการ- ได้ 0 คะแนน      
(3) ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan : รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ปี 2567

สาระ/มติท่ีส าคัญ
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                                                      9 210,000 92,156 

    49 12,641,865 10,569,185.36 

 



วาระท่ีส าคัญ
 - โครงการท่ีบรรจุในแผน จ านวน 151 โครงการ
 - โครงการท่ีบรรจุในเทศบัญญัติ จ านวน  49  โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 30.8 ของแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2567)

2. ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
   2.1) ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ

2.1.1) ตัวบ่งช้ีท่ี 4 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
ได้ 5 คะแนนเต็ม เน่ืองจากไม่มีผลกระทบในการด าเนินโครงการ

3. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
   3.1) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

เทศบาลมีโอกาสในการพัฒนา คือ มีองค์กรภาครัฐ,รัฐวิสาหกิจอยู่ใกล้พ้ืนท่ีประชาชน
สามารถติดต่อได้สะดวก มีเส้นทางคมนาคมสะดวก มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงาน
เอกชนและรัฐวิสาหกิจ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล แต่ยังมีอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก  

   3.2.) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
เทศบาลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน ผู้น าชุมชนมีความพร้อมท่ีจะให้
ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน 
ยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน มีส่ิงแวดล้อมท่ีดีอากาศบริสุทธ์ิ
ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน คือ คนในวัยท างาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมือง
และต่างประเทศ ราษฎรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร เพียงอย่างเดียวท าให้ขาดรายได้ เป็นชุมชนท่ีอยู่ห่างจากตัวเมือง 
ข้าวของราคาแพง ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค และเพ่ือการเกษตร
ไม่เพียงพอ 

ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน
ปัญหา

1.) ช่วงฤดูแล้งน้ าลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ
2.) เทศบาลมีท่ีกักเก็บน้ าไม่เพียงพอ
3.) เกษตรกรมีการท าลายทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่รู้ตัว เช่นการใช้สารเคมีมากจนเกินไป 

ท าให้ผักท่ีเกิดตามท้องไร่ท้องนาเร่ิมหาบริโภคยาก
อุปสรรค

1.) เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอในการสร้างแหล่งกักเก็บน้ าและขาดงบประมาณในการสูบน้ า
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงท่ีขาดน้ าในการท าการเกษตร  

2.) เทศบาลยังไม่สามารถเพ่ิมแหล่งกักเก็บน้ าได้
3.) เกษตรกรขาดความรู้ในการใช้สารเคมี และการใช้สารชีวภาพในการทดแทนอย่างถูกต้อง

และให้ได้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารเคมี
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สาระ/มติท่ีส าคัญ
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ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  มีดังน้ี
ปัญหา

1.) เทศบาลบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินในแต่ละปีไว้เป็นจ านวนมาก
ซ่ึงไม่สามารถด าเนินการได้ท้ังหมด

2.) เทศบาลบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในเทศบัญญัติได้ร้อยละ 30.2 ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566-2570) ในปี พ.ศ. 2567

3.) เทศบาลสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีต้ังไว้ในเทศบัญญัติได้ร้อยละ 25.2 ไม่ถึง
ร้อยละ 50 ของแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566-2570) ในปี พ.ศ.2567

อุปสรรค
1.) เทศบาลมีปัญหา ความต้องการท่ีจะต้องด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก ซ่ึงไม่สามารถ

ด าเนินการได้ท้ังหมด
2.) เทศบาลมีงบประมาณท่ีจ ากัด ในการพัฒนา  
3.) เทศบาลมีการจัดเก็บรายได้ในพ้ืนท่ีน้อยเน่ืองจากเป็นต าบลท่ีไม่มีภาคอุตสาหกรรม

ข้อเสนอแนะ
เห็นควรพิจารณาโครงการท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ไม่ควรมีจ านวนโครงการท่ีมากเกินความจ าเป็นเพราะไม่สามารถด าเนินการได้ท้ังหมด และควร
ส่งเสริมให้ประชาชนในด้านการสร้างอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้และความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนของประชาชน 
ท้ังทางด้านการส่งเสริมด้านการเกษตรการส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ียังขาด และการส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน การใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ทุก ๆ ด้านไปพร้อมๆ กันในอนาคตต่อไป

ท่ีประชุม  - รับทราบ
ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี

3.2) เร่ือง การปฏิบัติงานบริหารงานคลัง โดยตรวจสอบการจัดการต่างๆเก่ียวกับงานคลังหลายด้านๆ
ประธาน  - เชิญปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมรับทราบ
ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - เน่ืองจากผู้อ านวยการกองคลังและนักวิชาการพัสดุติดอบรมท่ีโรงแรมสยามรีเวอร์รีสอร์ท
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภาได้ จึงมอบให้ปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชีช้ีแจงแทน ตามบันทึก
กองคลัง ท่ี ชย 74504/918 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2567 เร่ือง การส่งเร่ืองพิจารณาเพ่ือให้สภาได้
พิจารณาหรือรับทราบเก่ียวกับงานท่ีเก่ียวข้อง ประกาศเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เร่ือง รายงาน 
การรับจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563 ข้อ39 ก าหนดว่า เม่ือส้ินปีงบประมาณ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจ าปีท่ีส้ินสุดน้ัน ท้ังงบประมาณ
รายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้
ประชาชาชนทราบภายในก าหนดสามสิบวัน น้ัน เทศบาลต าบลลุ่มล าชี จึงได้จัดท าประกาศ
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันายน 2567)
เพ่ือให้ประชาชนทราบดังน้ี
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จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
ประกาศ ณ วันท่ี 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2567

รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2567

ท่ีประชุม  - รับทราบ
ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี

สาระ/มติท่ีส าคัญ
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วาระท่ีส าคัญ
ประธาน  - เชิญนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี เสนอเร่ืองเพ่ือทราบ
นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - เม่ือวันท่ี 15-17 ธันาคม 2567 พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 6 ท่าน ได้เข้าร่วม
ประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 1/2568
ประจ าปี พ.ศ.2568 2567 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)
ถนนมิตรภาพ ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซ่ึงเน้ือหาสาระส าคัญ
เก่ียวกับกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างให้เกิดความคุ้มค่า เกิดผลสัมฤทธ์ิ และไม่ผิดกฎหมาย,
กระบวนการด าเนินการในคดีวินัยการคลังและการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน,
การปฏิบัติตนในเร่ือง 180 วัน,90 วัน อันตรายก่อนการเลือกต้ัง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ข้อห้ามความผิด วิธีการหาเสียงของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน และทิศทางการบริหารงาน
บุคคลและความก้าวหน้าของพนักงานเทศบาล ในปี 2568 และวันน้ีก็มีคณะอาจารย์จากสถาบัน
วิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคมาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี,ปริญญาโท,
ปริญญาเอก ให้ท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ

ประธาน  - เชิญคณะอาจารย์จากสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เสนอเร่ืองเพ่ือทราบให้ท่ีประชุม
รับทราบ

นายชูชาติ พึงพอใจ อาจารย์ฝ่ายแนะแนวประชาสัมพันธ์ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
 - ตามเอกสารท่ีแจกให้ท่ีประชุมเป็นเอกสารประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก ซ่ึงสาขาท่ีเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ได้แก่ รัฐประศาสนศาสตร์,
บริหารท่ัวไป และนิติศาสตร์ สาขาท่ีเปิดสอนในระดับปริญญาโท ได้แก่ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต,
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และสาขาท่ีเปิดสอน ระดับปริญญาเอก
ได้แก่ วิชา การจัดการและการพัฒนาองค์กร หากท่านใดสนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ท่ี
เบอร์โทรในเอกสารประชาสัมพันธ์ท่ีแจกให้ ขอบคุณครับ

ท่ีประชุม  - รับทราบ
ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี

ระเบียบวาระท่ี 4 4.1) เร่ือง การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้ประโยชน์ในท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
เร่ือง เสนอเพ่ือ ประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือใช้ประกอบการขอถอนสภาพท่ีดินและจัดข้ึนทะเบียนท่ีดิน
พิจารณา/อนุมัติ สาธารณประโยชน์ "หนองขวางสาธารณประโยชน์" บางส่วน เน้ือท่ีประมาณ 41 ไร่ เพ่ือใช้ประโยชน์

ในการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนในพ้ืนท่ี (หนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง เลขท่ี 5983)
ประธาน  - เชิญปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ช้ีแจง
ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - ขอช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นข้อมูล ให้สภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชีได้ใช้ประกอบการ
พิจารณา เดิมโรงเรียนลุ่มล าชีนิรมิตวิทยาเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
ในปีการศึกษา พ.ศ.2537 โดยมีผู้ประสานงานโรงเรียนสาขา คือ นายสุชาติ กิติคุณ ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ (ในขณะน้ัน) ตามค าส่ังโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ท่ี 1/2537 ลงวันท่ี 
3 มกราคม 2537 ได้ด าเนินการขอใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์จัดต้ังโรงเรียนมัยธมศึกษา โดยได้
ด าเนินการตามข้ันตอน คือ ได้ผ่านการประชุมประชาคมและสภาต าบลลุ่มล าชี (สมัยน้ัน) 
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ปี พ.ศ.2537 ได้ให้ความเห็นชอบใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์หนองขวาง ต้ังอยู่หมู่ท่ี 3 บ้านป่ายาง
ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า ขอใช้จ านวน 50 ไร่ ตามหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง เลขท่ี 5983
เลขท่ีดิน 401 เน้ือท่ีท้ังหมด 324 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา โดยมีหนังสือเสนอผ่านนายอ าเภอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด จนไปถึงอธิบดีกรมการปกครอง แต่ก็ไม่เห็นเอกสารการตอบกลับมา 
เลยไม่แน่ใจว่าเร่ืองดังกล่าวท่ีขอไปเป็นอย่างไร เม่ือปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ได้ท าหนังสือมาขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชีเก่ียวกับโรงเรียนลุ่มล าชีนิรมิต
วิทยาโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ แต่มีปัญหาเร่ืองการขอรับงบประมาณจาก
ส านักงบกรณีขอรับงบประมาณต้องมีเอกสารท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิถึงจะเข้าหลักเกณฑ์การขอรับ
งบประมาณจึงได้ด าเนินการข้ันตอนใหม่ ซ่ึงในปี พ.ศ.2565 สภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชีก็ได้ให้
ความเห็นชอบไปแล้ว แต่ก็ยังติดขัดหลายข้ันตอน จนกระท่ังโรงเรียนลุ่มล าชีนิรมิตวิทยา
ได้ด าเนินการท าเร่ืองเข้าไปใหม่ เพ่ือต้องการให้มีเอกสารสิทธ์ิ เพ่ือจะได้ขอรับงบประมาณ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงบประมาณก าหนดและทางท่ีดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาบ้านเขว้า ได้มี
หนังสือมาถึงเทศบาลต าบลลุ่มล าชีเพ่ือให้ด าเนินการประสานงานกับโรงเรียนลุ่มล าชีนิรมิตวิทยา
ในข้ันตอนการขอใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์ "หนองขวาง" (Zoning) เพ่ือการศึกษา โดยต้องมี
การผ่านข้ันตอนกรรมการหมู่บ้านท่ีใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์ "หนองขวาง" ร่วมกัน และสอบถาม
บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ดินสาธารณประโยชน์"หนองขวาง" คือ การประชุมประชาคม 
และข้ันสุดท้ายก็ต้องให้สภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชีลงมติให้ความเห็นชอบ เม่ือสภาเห็นชอบแล้ว
จะด าเนินการส่งเอกสารส าเนาบันทึกรายงานการประชุมแจ้งส านักงานท่ีดินจังหวัดชัยภูมิ 
สาขาบ้านเขว้าและทางโรงเรียนต่อไป ส่วนเร่ืองการขออนุญาตเข้าท าในเขตพ้ืนท่ีป่าไม้ก็ต้องไป
ว่ากันอีกข้ันตอนหน่ึงของโรงเรียนลุ่มล าชีนิรมิตวิทยา

ประธาน  - เชิญ ผู้อ านวยการโรงเรียนลุ่มล าชีนิรมิตวิทยา ช้ีแจง
นายชาญชัย ไกรลาส แก้วศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนลุ่มล าชีนิรมิตวิทยา

 - ตามหนังสือโรงเรียนลุ่มล าชีนิรมิตวิทยา ท่ี ชย 51006.005/250 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2567
ประกอบกับหนังสืออ าเภอบ้านเขว้า ท่ี ชย 0718/3348 ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2567 เร่ือง ขอความ
อนุเคราะห์ก าหนดความเหมาะสมหรือแผนการใช้ท่ีดิน (Zoning) ของโรงเรียน ซ่ึงทางโรงเรียน
ก็ได้น าเร่ืองเข้าบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 1
เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2567 ท่ีผ่านมาน้ัน และสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชีให้ความเห็นชอบไปแล้ว
แต่ด้วยเน้ือหาสาระยังไม่ครอบคลุม ก็เลยท าเร่ืองเพ่ือบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภา
เทศบาลต าบลลุ่มล าชีอีกคร้ัง เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับท่ีดินอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จึงขอให้ด าเนินการ (เพ่ิมเติม) ดังน้ี

1.) ประสานขอความร่วมมือเทศบาลต าบลลุ่มล าชี จัดท ารายละเอียดบริเวณขอบเขต
ท่ีขอใช้ประโยชน์ในรูปแบบแผนท่ี ตามหนังสือส าคัญท่ีหลวงแปลง "หนองขวางสาธารณประโยชน์"

2.) ในรายละเอียดบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี 
ให้ขอความเห็นเพ่ิมเติมในประเด็น เก่ียวกับการขอใช้ประโยชน์ในทางราชการของโรงเรียน
ลุ่มล าชีนิรมิตวิทยา จ านวน 41 ไร่ มีความเหมาะสมหรือไม่

จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชีเพ่ือทางโรงเรียนจะได้ด าเนินการ
ต่อไป
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ประธาน  - เชิญปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ช้ีแจง
ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - ช้ีแจงเพ่ิมเติม ส าหรับส่วนราชการท่ีมีความประสงค์จะใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์อย่างถาวร 
เช่น เป็นท่ีต้ังอาคารส านักงาน จะต้องด าเนินการถอนสภาพท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการถอนสภาพ การจัดข้ึน
ทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2550 
ก่อนเข้าด าเนินการใช้พ้ืนท่ีเพ่ือให้สามารถใช้พ้ืนท่ีดังกล่าวได้อย่างถาวร ท้ังน้ี ท่ีดินท่ีจะถอนสภาพ
ได้ต้องเป็นท่ีอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน (ท่ีดินสาธารณประโยชน์)
การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐเป็นการช่ัวคราว ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน กรณีท่ีดินท่ีขอใช้เป็นท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน,อ าเภอ,จังหวัด ไม่ขัดข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีจะอนุญาตได้ต้อง
ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก่อน และอ านาจหน้าท่ีตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.2553 อ านาจหน้าท่ีในการดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดิน
ตามขอ 5 ใหเปนอ านาจหนาท่ีของนายอ าเภอรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย
วาดวยลักษณะปกครองทองท่ี ส าหรับการใช้ประโยชน์ นายอ าเภอและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไมมีอ านาจใชหรือยินยอมใหบุคคลอ่ืนใชท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินส าหรับ
พลเมืองใชรวมกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ และระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด ซ่ึงทางเทศบาล
ไม่มีอ านาจในการอนุญาตให้ใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์ ส่วนข้ันตอนการขอใช้ท่ีดินสาธารณ
ประโยชน์เพ่ือออกเป็นหนังสือหรือเอกสารสิทธ์ิยังต้องฝ่ายอีกหลายข้ันตอน ทางโรงเรียน
ลุ่มล าชีนิรมิตวิทยาจะต้องด าเนิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการ
ถอนสภาพจัดท าทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน
พ.ศ.2543 ดังน้ี

(1.) แผนงาน/โครงการ โดยแสดงเหตุผลความจ าเป็น ก าหนดวัตถุประสงค์วิธีด าเนินการ
งบประมาณด าเนินการ ตลอดจนรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ

(2.) แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีต้ังของท่ีดินท่ีขอ สถานท่ีส าคัญ และเส้นทางคมนาคม 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบพร้อมภาพถ่ายรอบแปลงท่ีดิน

(3.) ส าเนาแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ล าดับชุด L 7017 ของกรมแผนท่ี
ทหารท้ังแผ่นพร้อมท้ังหมายสีแดงแสดงต าแหน่งท่ีต้ังของท่ีดิน

(4.) จัดท าแผนท่ีท้ายพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพโดยย่ืนขอต่อ
ส านักงานท่ีดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาบ้านเขว้า เพ่ือจัดท ารังวัดแผนท่ีแนบท้ายพระราชบัญญัติ

(5.) จัดท าแผนผังการใช้ท่ีดิน เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อ (1) โดยหมายสีและแสดงเน้ือท่ี
ให้เห็นชอบเขตการใช้พ้ืนท่ีให้ชัดเจน

(6.) จัดให้ราษฎรผู้เคยใช้ประโยชน์ร่วมแสดงความคิดเห็นว่า สมควรให้มีการถอนสภาพ
หรือไม่อย่างไร โดยให้น าแผนงาน/โครงการ ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนท่ีปรากฎในวาระการประชุม
 และจะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับวันเดือนปี สถานท่ี จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม และมติท่ีประชุม

สาระ/มติท่ีส าคัญ
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ว่าสมควรให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินสาธารณประโยชน์และถอนสภาพไปในคราวเดียวกันหรือไม่ 
ประชาชนมีข้อขัดข้องหรือไม่ การจัดการประชุมจะต้องครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีทุกหมู่บ้านบริเวณ
ใกล้เคียงท่ีเคยใช้ประโยชน์

(7.) กรณีท่ีดินขอถอนสภาพเป็นท่ีสาธารณประโยชน์ และพลเมืองใช้ร่วมกันอยู่
ให้พิจารณาจัดหาท่ีดินแปลงอ่ืนให้ใช้ร่วมกันแทน และช้ีแจงให้ทราบว่าท่ีดินจัดให้ใช้แทนน้ัน 
มีสภาพและอาณาเขตอย่างไร จ านวนเน้ือท่ีเท่าใด อยู่ห่างจากท่ีดินแปลงเดิมมากน้อยเพียงใด
พร้อมประสานขอความเห็นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตพ้ืนท่ีประกอบการพิจารณา 
จึงขอให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่
นายชาญชัย ไกรลาส แก้วศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนลุ่มล าชีนิรมิตวิทยา

 - ช้ีแจงเพ่ิมเติม ส าหรับการการนัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและประชุมประชาคมหมู่บ้าน
ทางโรงเรียนก็ได้ออกประชุมประชาคม ท้ัง 11 หมู่บ้าน เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงตามข้อมูลในการออก
ประชาคมหมู่บ้านท้ัง 11 หมู่บ้าน โดยมติท่ีประชุมของแต่ละบ้านก็ให้ความเห็นชอบท่ีจะให้ทาง
โรงเรียนลุ่มล าชีนิรมิตวิทยาใช้สถานท่ีดังกล่าวในการจัดกการศึกษา เน่ืองจากจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนในเขตต าบลลุ่มล าชีและต าบลใกล้เคียงซ่ึงในการประชมประชาคมแต่ละบ้านก็ไม่มีท่านใด
คัดค้านและให้ความเห็นชอบให้โรงเรียนใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์ "หนองขวางสาธารณประโยชน์"
บางส่วน เน้ือท่ีประมาณ 41 ไร่ เป็นไปในทางเดียวกัน เน่ืองจากบริเวณดังกล่าวได้ด าเนินการ
ก่อสร้างสถานศึกษา รวมท้ังส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และไม่ได้มีผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนท่ี
ท่ีใช้ประโยชน์จาก "หนองขวางสาธารณประโยชน์" เน่ืองจาก "หนองขวางสาธารณประโยชน์" 
มีพ้ืนท่ีจ านวนมากและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับทางโรงเรียนท่ีขอใช้
ก าหนดเป็นโซนน่ิงพ่ือการศึกษา ดังน้ัน  มติท่ีประชุม ท้ัง 11 หมู่บ้าน เห็นชอบให้ทางโรงเรียน
ลุ่มล าชีนิรมิตวิทยาการขอใช้ประโยชน์ในท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมือง
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือใช้ประกอบการขอถอนสภาพท่ีดินและจัดข้ึนทะเบียนท่ีดินสาธารณ
ประโยชน์ "หนองขวางสาธารณประโยชน์" บางส่วน เน้ือท่ีประมาณ 41 ไร่ เพ่ือใช้ประโยชน์
ในการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนในพ้ืนท่ี (หนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง เลขท่ี 5983) และก าหนด
ความเหมาะสมหรือแผนการใช้ท่ีดิน (Zoning) ของโรงเรียน ซ่ึงเอกสารของการประชุมประชาคม
แนบมาด้วย เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชีใช้ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกคร้ัง

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี
ประธาน  - ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา/อนุมัติ

4.1) เร่ือง การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้ประโยชน์ในท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน ประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือใช้ประกอบการขอถอนสภาพท่ีดินและจัดข้ึน
ทะเบียนท่ีดินสาธารณประโยชน์ "หนองขวางสาธารณประโยชน์" บางส่วน เน้ือท่ีประมาณ 41 ไร่
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนในพ้ืนท่ี (หนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง 
เลขท่ี 5983) และก าหนดความเหมาะสมหรือแผนการใช้ท่ีดิน (Zoning) ของโรงเรียน
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ท่ีประชุม  - เห็นชอบ จ านวน 11 เสียง

 - ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง
 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

4.2) เร่ือง การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ ตามมาตรา 54
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จ านวน 3 โครงการ
ประธาน  - เชิญนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี ช้ีแจง
นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - ตามท่ีเทศบาลต าบลลุ่มล าชีได้รับหนังสือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่ี ชย 51005.1/
4347 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2567 เร่ือง แจ้งสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เพ่ือขอมติท่ีประชุม
ประกอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ภายในเขตป่า ซ่ึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ได้ด าเนินการภายในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ส าหรับจัดเตรียมแผนงานโครงการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 3 โครงการ
ส่วนรายละเอียดมอบให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เขต 1 อ าเภอบ้านเขว้า

นายชัยสากล มาสิงห์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เขต 1 อ าเภอบ้านเขว้า
 - ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ด าเนินการภายในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลต าบล
ลุ่มล าชี มีจ านวน 3 โครงการ ดังน้ี 

1.) โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-
PLACE RECYCLING รหัสสายทางหลวงท้องถ่ิน สายทาง ชย.ถ.1-0022 บ้านวังก้านเหลือง-
บ้านโนนน้อย อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

2.) โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-
PLACE RECYCLING รหัสสายทางหลวงท้องถ่ิน สายทาง ชย.ถ.1-0102 บ้านเขว้า-บ้านหนอง
บัวบาน อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

3.) โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- 
PLACE RECYCLING รหัสสายทางหลวงท้องถ่ิน สายทาง ชย.ถ.1-0124 บ้านโนนน้อย-
บ้านโนนโพธ์ิ อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 และกฎกระทรวงการขออนุญาตและ
การขออนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.2557 และเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
สามารถด าเนินโครงการส าหรับจัดเตรียมแผนงานโครงการส าหรับจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามวัตถุประสงค์ จึงขอความเห็นชอบ
ต่อสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชีเพ่ือท่ีจะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้ด าเนินการตาม
ข้ันตอนต่อไป

ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี
 - เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 และกฎกระทรวงการขออนุญาตและ
การขออนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.2558 ภายในเขตเทศบาลต าบลลุ่มล าชี น้ัน การเข้า
ท าประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 ซ่ึงกรมป่าไม้ได้ก าหนดแนวทาง

 -19-
สาระ/มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ
การปฏิบัติของส่วนราชการท่ีเข้าท าประโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตและขอให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินย่ืนค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์โครงการท่ีได้รับการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 3 โครงการ น้ัน
ข้อระเบียบ/กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.2558 ดังน้ี 

ข้อ 5.) การอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า ต้องมีวัตถุประสงค์อย่างหน่ึงอย่างใด 
ดังต่อไปน้ี

(1) เพ่ือการส ารวจแร่ การท าเหมืองแร่ การขุดหาแร่รายย่อยและการร่อนแร่ 
การสร้างทางขนแร่ ออกจากพ้ืนท่ีประทานบัตร หรือกิจกรรมอันเก่ียวเน่ืองกับการท าเหมืองแร่
ตามกฎหมายว่าด้วยแร่

(2) เพ่ือการส ารวจปิโตเลียม การผลิตปิโตเลียม การเก็บรักษา การขนส่ง หรือกิจการ
อันเก่ียวเน่ืองกับการส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม

(3) เพ่ือการขุด เก็บ ซ่ึงทราย ลูกรัง หรือดิน ท่ีมิใช่การท าเหมืองแร่หรือการขุดหาแร่
รายย่อย และการร่อนแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่

(4) เพ่ือการอยู่อาศัย หรือประกอบอาชีพเกษตรกรรม
(5) เพ่ือการปลูกป่าหรือการท าสวนป่า
(6) เพ่ือจัดเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ
(7) เพ่ือการเพาะเล้ียงหรือขยายพันธ์ุสัตว์ป่า
(8) เพ่ือสร้างศาสนสถาน
(9) เพ่ือการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ
(10) เพ่ือประโยชน์ในทางราชการ
ข้อ 6.) ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า ให้ย่ืนค าขออนุญาตต่ออธิบดี

กรมป่าไม้ โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ในการขออนุญาตให้ชัดเจน พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานท่ีระบุ
ไว้ในแบบค าขอ 

การขออนุญาตเพ่ือสร้างวัดตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงค์ ต้องย่ืนผ่านส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ลงนามใน
ค าขออนุญาต

เม่ือได้รับค าขออนุญาตตามวรรคหน่ึง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอออกใบรับค าขอให้แก่
ผู้ขออนุญาตไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ 8.) ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอตรวจสอบค าขอและเอกสารหลักฐานตามข้อ 6 หากเห็น
ว่าเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและถูกต้อง ให้แจ้งผู้ขออนุญาตเป็นหนังสือเพ่ือให้ส่งเอกสาร
หลักฐานเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนและถูกต้องภายในเวลาท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอก าหนดแต่ต้องไม่น้อย
กว่าสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง หากผู้ขออนุญาตไม่ส่งเอกสารหลักฐานภายในเวลาท่ีก าหนด
ให้ถือว่าค าขออนุญาตน้ัน เป็นอันยกเลิกนับแต่วันท่ีพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว และให้
เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขออนุญาตทราบ

กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอขอตรวจสอบแล้วเห็นว่าเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
ให้ส่งส าเนาค าขอพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้องให้หน่วยตรวจสอบสภาพป่าภายในเจ็ดวันนับแต่วัน

สาระ/มติท่ีส าคัญ
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ท่ีได้รับค าขอ และเอกสารหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง และให้หน่วยตรวจสอบสภาพป่า
จัดท ารายงานพร้อมท้ังความเห็นเบ้ืองต้น เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในเจ็ดวันนับแต่วัน
ท่ีได้รับเอกสารดังกล่าว

ท่ีประชุม  - รับทราบ
ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี
ประธาน  - ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา/อนุมัติ

4.2) เร่ือง การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ ตามมาตรา 54
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จ านวน 3 โครงการ ซ่ึงอยู่ในเขตพ้ืนท่ีต าบลลุ่มล าชี
เพ่ือท่ีจะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท่ีประชุม  - เห็นชอบ จ านวน 11 เสียง
 - ไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง
 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ระเบียบวาระท่ี 5 5.1) เร่ือง การจัดเก็บค่าขยะ
เร่ือง กระทู้ถาม นางสายฝน โสวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2 ผู้เสนอกระทู้ถาม

ประธาน  - เชิญนางสายฝน โสวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2 ผู้เสนอกระทู้ถาม 
นางสายฝน โสวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2 ผู้เสนอกระทู้ถาม 

 - อยากทราบว่า ค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าท้ิงขยะ,จ านวนสมาชิกท่ีสมัครท้ิงขยะ,รายละเอียด
เก่ียวกับการเก็บค่าขยะ และอ่ืนๆ เก่ียวกับการบริหารจัดการขยะฯ 

ประธาน  - เชิญนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี ช้ีแจงให้ท่ีประชุมรับทราบ
นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - ส าหรับรายละเอียดการบริหารจัดการขยะ  มอบให้ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
ช้ีแจงให้ท่ีประชุมรับทราบ

ประธาน  - เชิญผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ช้ีแจงให้ท่ีประชุมรับทราบ
นางไพลิน มะลิดา ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

 - ช้ีแจงเก่ียวกับการบริการขยะในเขตต าบลลุ่มล าชี ต้ังแต่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ถึงปัจจุบัน ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี
สรุปรายละเอียด ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566 (ต้ังแต่เดือนมิถุนายน-กันยายน 2566)
 - ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน จ านวน 144,000     บาท
 - ค่าท้ิงขยะมูลฝอย จ านวน 179,576.50 บาท
 - ค่าน้ ามัน จ านวน 63,000      บาท
 - ค่าซ่อมบ ารุงรักษา จ านวน 1,645        บาท

จ านวน 388,221.50 บาท

สรุปรายละเอียด ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567 (ต้ังแต่ ตุลาคม 2566-กันยายน 2567)
 - ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน จ านวน 432,000     บาท
 - ค่าท้ิงขยะมูลฝอย จ านวน 540,252.98 บาท
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 - ค่าน้ ามัน จ านวน 207,000    บาท
 - ค่าซ่อมบ ารุงรักษา จ านวน 10,509.51  บาท

จ านวน 1,189,762.49 บาท

สรุปรายละเอียด ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568 (ต้ังแต่ ตุลาคม 2567-ปัจจุบัน)
 - ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน จ านวน 72,000     บาท
 - ค่าท้ิงขยะมูลฝอย จ านวน 88,143.93 บาท
 - ค่าน้ ามัน จ านวน 36,000     บาท

จ านวน 196,143.93 บาท

ส าหรับรายละเอียดจ านวนครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการบริการจัดการขยะเทศบาลต าบลลุ่มล าชี
ดังน้ี
 - หมู่บ้าน 22 หมู่บ้าน
 - สถานศึกษา 9 แห่ง
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 2 แห่ง
 - ครัวเรือน 2,306 ครัวเรือน
 - จ านวนประชากร 9,439 คน
 - จ านวนครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ 1,652 ครัวเรือน
 - จ านวนครัวเรือนท่ีขอยกเลิก 83 ครัวเรือน
 - จ านวนครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ (รายใหม่ ปี 66) 156 ครัวเรือน
 - จ านวนครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ (รายใหม่ ปี 67)  40 ครัวเรือน
รวมจ านวนครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังเก่าและใหม่ จ านวน 1,848 ครัวเรือน
ส าหรับงบประมาณท่ีต้ังไว้ก็ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณเพ่ิมเติม

ประธาน  - ขอสอบถาม นางสายฝน โสวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2 ผู้ย่ืนกระทู้ถาม
จะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

นางสายฝน โสวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2 ผู้ย่ืนกระทู้ถาม
 - ไม่มี และขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีและผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ีได้ตอบกระทู้ถาม

5.2) เร่ือง การปรับปรุงซ่อมแซมถมดินวางท่อสะพานบ้านหางเรียง-ป่าไม้แดง 
งบประมาณจ านวน 388,000 บาท

นายวีระ นบสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2 ผู้เสนอกระทู้ถาม
ประธาน  - เชิญนายวีระ นบสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2 ผู้เสนอกระทู้ถาม
นายวีระ นบสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2 ผู้เสนอกระทู้ถาม

 - อยากทราบว่า ตามท่ีประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 3 ท่ีประชุมเห็นชอบให้กันเงิน
เบิกเหล่ือมปีงบประมาณไว้ 1 ปีงบประมาณ จะได้เร่ิมด าเนินการได้ช่วงไหน 

ประธาน  - เชิญนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี ช้ีแจงให้ท่ีประชุมรับทราบ
นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - ส าหรับรายละเอียด ข้ันตอนการจัดท าโครงการ มอบให้รองปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี
ช้ีแจงให้ท่ีประชุมรับทราบ

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน
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ประธาน  - เชิญรองปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ช้ีแจงให้ท่ีประชุมรับทราบ
นายวีระพล กุดชัยภูมิ รองปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - ช้ีแจงเพ่ิมเติม สาเหตุท่ีล่าช้าเกิดจากการย่ืนเร่ืองของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจในงบประมาณ
ปี พ.ศ.2569 และได้ท าเร่ืองของบประมาณไปยังท่ีต่างๆ ยังไม่ชัดเจนเร่ืองงบประมาณ เลยท าให้
เกิดความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณ แต่ถ้าไม่ได้งบประมาณมาจริงเราก็ต้องใช้งบประมาณ
ท่ีจ่ายขาดเงินสะสมไว้ เม่ือปลายเดือนท่ีแล้วได้ออกไปส ารวจพ้ืนท่ีดังกล่าวกับกองช่างอีกรอบ
แต่ก็ยังมีน้ าท่วมขังในประมาณท่ีเยอะ ต้องรอให้น้ าแห้งก่อนการก่อสร้างถึงจะมีคุณภาพตาม
ปริมาณงานก่อสร้าง ส่วนการด าเนินการงานก่อสร้างก็ได้ปรึกษาหารือกันไว้ก็ประมาณเดือน
มกราคมหรือกุมภาพันธ์ 2568 ถึงจะได้ย่ืนเร่ืองให้พัสดุได้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นล าดับต่อไป

ประธาน  - ขอสอบถาม นายวีระ นบสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2 ผู้เสนอกระทู้ถาม
จะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

นายวีระ นบสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2 ผู้เสนอกระทู้ถาม
 - ไม่มี และขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีและผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ีได้ตอบกระทู้ถาม

ระเบียบวาระท่ี 6 ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม่
เร่ือง อ่ืนๆ นายอนุชา มณีรุ่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - ขอเสนอรายละเอียดกรณีท่ีมีการประชุมสานสัมพันธ์ท้องถ่ินท้องท่ีท่ีบ้านท่าแกท่ีผ่านมา
มีหลายเร่ืองท่ีเป็นประเด็นอยากน าเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบ ได้แก่ ปัญหายาเสพติด ในปัจจุบัน
ระบาดอย่างหนักเยาวชนในหมู่บ้านท่ีไปเก่ียวข้องซ่ึงถือว่าเป็นผู้ป่วย เทศบาลเราจะมีมาตรการ
ในการเข้าไปดูแลช่วยเหลือหรือมีมาตรการอย่างไรในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และอยากสอบถาม
ท่ีประชุมว่าท่ีเราได้ต้ังงบประมาณเก่ียวกับการแข่งขันกีฬายุวชนลุ่มล าชีเกมส์ในปีงบประมาณ 2568
จะสามารถจัดช่วงไตรมาสท่ี 2 ได้หรือไม่ เพราะจัดตามปกติในปีท่ีผ่านๆมา สมาชิกสภาเทศบาล
และผู้บริหารท้องถ่ินคงหมดวาระไปแล้ว และอีกเร่ืองเก่ียวกับการจัดอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลประปา
หมู่บ้านท่ีต้ังไว้ เราไม่ได้จัดหรือติดปัญหาอะไรหรือไม่ ส าหรับเร่ืองสุดท้ายเก่ียวกับการก่อสร้าง
ร้ัวบ้านล้อมรอบเสาไฟฟ้าท าให้มองว่าเป็นการล้อมเอาเสาไฟฟ้ามาเป็นของส่วนตัว หรือว่าเป็นการ
คาบเก่ียวท่ีไม่ชัดเจนของพ้ืนท่ี อยากสอบถามว่า มีวิธีใดจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวน้ีหรือไม่

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2
 - ขอสอบถามเก่ียว กับการเก็บค่าบริการของขยะ อยากทราบว่า กรณีบ้านท่ีจัดงานมีการจัดเก็บ
งานละ 200 บาท ได้ออกใบเสร็จให้กับเขาหรือไม่ แล้วให้ใครออกไปเก็บ เร่ืองท่ีสอง คือ 
การก่อสร้างวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้านๆละ 200,000 บาท ปรากฎว่า หมู่ท่ี 5 บ้านวังกุ่ม 
เจอปัญหา คือผู้รับเหมาท างานล่าช้า วางของไม่เป็นท่ีเป็นทาง กีดขวางถนนหนทางรถใช้สัญจร
ไป-มายากล าบาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ชาวบ้านก็ได้สอบถามตลอดว่าเม่ือไรจะด าเนิน
การสร้างเสร็จผู้รับเหมาก็ให้ค าตอบไม่ได้ อยากทราบว่า พอจะมีแนวทางอย่างไรท่ีจะไม่ให้ผู้รับเหมา
รายน้ีได้งานเพราะท างานแล้วสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน และฝากเร่ืองการท างาน
ของงานป้องกันท่ีท างานได้แย่มาก เน่ืองจากช่วงน้ าลดมีก่ิงไม้หักลงมากีดขวางทางน้ าในล าน้ าชี 
จึงเป็นจะต้องตัดก่ิงไม้ออก ชาวบ้านวังกุ่มก็ได้ร่วมแรงร่วมมือกันท าแต่ทางเจ้าหน้าท่ีงานป้องกัน
มายืนดูเฉยๆไม่ลงไปช่วยชาวบ้านเลย และพอขอน้ ามันก็บอกว่าไม่ให้ หากการท างานแบบน้ี
พฤติกรรมแบบน้ี
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ส่วนตัวกระผมรับไม่ได้ ชาวบ้านก็มองว่าแย่มากในการท างานของป้องกัน อยากให้ปรับปรุงแก้ไข
การท างาน และเร่ืองสุดท้าย สอบถามเก่ียวกับการปรับเกรดถนนลูกรังรอบต าบลจะด าเนินการได้
เม่ือไร

นายธีรพงษ์ พร้ิงชัยภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2
 - ในฐานะเป็นกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง จึงขอเชิญร่วมงานแข่งขันกีฬา
ยุวชนลุ่มล าชีเกมส์ คร้ังท่ี 9 ต้ังแต่วันท่ี 23-27 ธันวาคม 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านค่าย
หางเรียง จึงขอเชิญทุกท่านไปร่วมงานดังกล่าว

นายวีระ นบสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2
 - ขอสอบถามกรณีท่ีมีการวางท่อส่งน้ าบ้านท่าแก้งไปบ้านไร่,บ้านร่มเกล้า,บ้านป่าไม้แดง,
บ้านวังปลาฝา ซ่ึงปัจจุบันมีสภาพช ารุดมาก ในปีงบประมาณ 2568 จะมีงบประมาณมาด าเนินการ
ก่อสร้างให้หรือไม่ อยากให้ทางเทศบาลหางบประมาณมาด าเนินการ เพราะจะสามารถช่วยเหลือ
เกษตรกรได้อีกจ านวนหลายหมู่บ้าน

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ หรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี
ประธาน  - เชิญปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ช้ีแจง
ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - ขอช้ีแจงเพ่ิมเติม กรณีเก่ียวกับ ปัญหายาเสพติดซ่ึงปัจจุบันมีข้อมูลมาว่าเป็นท่ีแพร่หลายใน
หมู่บ้าน เทศบาลเราก็มีหน้าท่ีเพียงจัดอบรมให้ความรู้พิษภัยของยาเสพติด,จัดแข่งกีฬาต้านภัย
ยาเสพติด แต่ไม่มีอ านาจหรือหน้าท่ีในการปราบปราม จริงๆแล้วมีข้อมูลว่าใครก่ียวข้องกับ
ยาเสพติดในหมู่บ้าน ฝ่ายปกครองกับต ารวจจะรู้ดี แต่ว่าจะให้ด าเนินการจัดการกับปัญหา
ยาเสพติดอย่างจริงจังหรือไม่ ถ้าด าเนินการปราบปรามอย่างจริงจังคงจะมีเยาวชนยุ่งเก่ียวกับ
ยาเสพติดลดลงมาก และเร่ืองกรณีท่ีผู้รับเหมาได้ด าเนินการงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ าในหมู่บ้าน
ซ่ึงท างานล่าช้า มีปัญหาท าให้ชาวบ้านเดือดร้อน ผู้รับเหมาท่ีได้งานก็เป็นการสอบราคาท่ีต่ าสุด
เขายืนยันว่าท าได้เราก็ไม่สามารถไปห้ามเขาได้ก็ต้องให้ช่างเข้มงวดในการคุมงาน และส่วนเร่ืองอ่ืนๆ
จะมอบให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องช้ีแจงให้ท่ีประชุมรับทราบต่อไป

นางไพลิน มะลิดา ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
 - ขอช้ีแจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับ เร่ืองการเก็บค่าขยะ กรณีบ้านท่ีจัดงานๆละ 200 บาท ซ่ึงในปัจจุบัน
เราได้จัดเก็บไปแล้วประมาณ 80 งาน โดยการออกไปเก็บหน้างานหรือไม่,เจ้าของงานฝากกับ
เจ้าหน้าท่ีพนักงานเก็บขยะมาก็เอามาให้กองคลังออกใบเสร็จ และฝากไปให้เจ้าของงานๆน้ัน
จะมีการออกใบเสร็จให้ทุกคร้ัง ส าหรับเร่ืองการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลระบบประปา เหตุผลท่ี
เทศบาลเราไม่ได้จัดอบรม คือ เทศบาลเรามีการส่งผู้ดูแลระบบประปาไปอบรมท่ีอ าเภอ
แก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา แต่ในปีงบประมาณ 2568 จะมีการจัดอบรมช่วงไตรมาสท่ี 2 
ของปีงบประมาณ คือ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และมีหน่วยงานออกมาตรวจคุณภาพน้ าประปาให้
ฟรีด้วย
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นางขวัญพนม สถิตย์ชัย ผู้อ านวยการกองการศึกษา

 - ช้ีแจงเพ่ิมเติมในกรณีการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนลุ่มล าชีเกมส์ ในปีงบประมาณ 2568
เราจะด าเนินการตามแผนงานท่ีวางไว้ คือ ช่วงปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายน 
ถ้าจัดช่วงอ่ืนจะไม่ค่อยมีนักกีฬา เพราะนักกีฬาจะเป็นเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ ถ้าจะให้จัดใน
ไตรมาสท่ี 2 คงไม่ได้ เพราะช่วงไตรมาสน้ีมีงานกิจกรรมค่อนข้างเยอะท่ีวางแผนจะด าเนินการไว้
เรียบร้อยแล้ว

นายวีรพล กุดชัยภูมิ รองปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี
 - ขอช้ีแจงกรณีการสร้างร้ัวล้อมเสาไฟฟ้า ท่ีจริงแล้วถ้าเสาไฟฟ้าต้ังไว้ก่อนท่ีเราจะมาล้อมร้ัวท่ีหลัง
ก็คงดูตามสถานท่ีต้ังถ้ามีร้ัวมาก่อนแล้วการไฟฟ้าเอาเสาไฟไปลงในพ้ืนท่ีเขาต้องขออนุญาตก่อน
อยู่แล้ว ส่วนเร่ืองการท่ีจะไม่จ้างผู้รับเหมากรณีของบ้านวังกุ่ม คงจะเป็นการยากเพราะเป็นการ 
สอบราคาการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding โดยระบบ e-GP เราไม่รู้ด้วยผู้รับเหมารายใดจะได้
คนท่ีเสนอราคาต่ าสุดก็จะเป็นผู้ชนะในการด าเนินการในโครงการน้ันๆ ส่วนการท างานดีหรือไม่ดี
ก็ต้องดูคุณภาพของงานเป็นหลัก เทศบาลจะไปตัดสิทธิไม่เอาผู้รับเหมารายน้ีคงกระท าไม่ได้ 
และเร่ืองของการปรับเกรดถนนลูกรังรอบต าบลได้ประสานงานกับกองช่างและเจ้าหน้าท่ีพัสดุแล้ว
คาดว่าจะด าเนินการเร็วๆน้ี

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ หรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี
ประธาน  - เชิญนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชีเสนอเร่ืองอ่ืนๆ
นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - ขอขอบคุณสมาชิกท่ีให้ความสนใจในการท างานคอยช่วยสอดส่อง รายงานปัญหาอุปสรรคใน
การท างาน ก็ถือว่าช่วยกันดูแล เพ่ือไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบหรือความเดือดร้อน 
ส่วนกรณีพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่เหมาะสมในการประพฤติตนต่อท่ีสาธารณะจะได้เรียกมา
ว่ากล่าว,พูดคุย,ตักเตือน เพ่ือท่ีจะไม่ได้ให้ปัญหาแบบน้ีเกิดข้ึนอีก

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ หรือไม่
ท่ีประชุม  - ไม่มี
ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกท่ีมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และกล่าวปิดประชุม เวลา 13.00 น.

ว่าท่ี ร.ต. ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

ต าแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี
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สาระ/มติท่ีส าคัญ

(ชาติชาย ใครกระโทก)



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลลุ่มล าชี คร้ังท่ีแล้ว เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2567 เห็นว่าถูกต้องแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็น
หลักฐาน

ลงช่ือ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงช่ือ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงช่ือ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้รับรองบันทึกรายงานการประชุมสภาคร้ังน้ี เรียบร้อย
เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2567 
ประชุมเม่ือ วันท่ี 18 ธันวาคม 2567

ลงช่ือ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ต าแหน่ง   ประธานสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  
(นายศักด์ิชัย สิทธิศาสตร์)

(นางสายฝน โสวิชัย)

(นายหนูชิด วุสันเทียะ)

(นายพิเชษฐ จ้ันเขว้า)
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